

Source : สยามธุรกิจ

Date : 13 ก.พ. 2561 Page :

No :

61050640

นายกฯ ท้องเกี่ยวเกาะลันตาซี! รพ.ถ่านหินไม่ตอบโจทก์คนกระบี่

นายธีรพนธ์ กษิรวัดณ์ นายก
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเกาะลันตา
จังหวัดกระบี่ กล่าวว่า จังหวัดกระบี่มี
แนวทางการพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ
ภายใต้แนวคิดที่ว่า “กระบี่ โกล กรีน”
หรือ กระบี่ในทิศทางการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านมาพบว่า
ข้อมูลหลายส่วนที่มาจากคนพื้นที่ ซึ่ง

ได้เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้ว
แต่กลับไม่ได้นำมาพิจารณาประกอบ
การจัดทำแผนสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ขณะเดียวกันกลุ่มนักท่องเที่ยวต่าง
ชาติมากมายก็ไม่เห็นด้วยกับการสร้าง
โรงไฟฟ้าถ่านหิน ทั้งนี้ ตนขอตั้งท้าย
ว่าโรงไฟฟ้าถ่านหิน “ไม่ตอบโจทก์ของ
จังหวัดกระบี่” ▶ หน้า 11

นายกฯ ท้องเกี่ยวเกาะลันตา..ซี! รพ.ถ่านหินไม่ตอบโจทก์คนกระบี่

> ต่อจากหน้า 1

นายธีรพนธ์ กษิรวัดณ์ นายกสมา
คมธุรกิจท่องเที่ยวเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ กล่าว
ว่า จ.กระบี่ มีแนวทางการพัฒนาจังหวัดในทุก
มิติ ภายใต้แนวคิดที่ว่า “กระบี่ โกล กรีน” หรือ
กระบี่ในทิศทางการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม โดยรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวของ
จ.กระบี่เพิ่มขึ้นทุกปี โดยปีที่ผ่านมาได้จาก
การท่องเที่ยวถึง 8.8 หมื่นล้านบาท และหาก
รวมกับรายได้จากการท่องเที่ยวของทุกจังหวัด
ในภาคใต้ พบว่ามีมากถึง 5 แสนล้านบาท และ
มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี แต่ก็ให้ความสำคัญ
กับภาคส่วนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นประมง การเกษตร
สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม รวมถึงปัญหาสุขภาพ
และวิถีชีวิตของคนในพื้นที่

“มีคำถามมากมายที่ต้องถามการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตฯ และหน่วยงานภาครัฐว่าหากต้อง
สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินจะส่งผลกระทบต่อ
ปัญหาข้างต้นมากแค่ไหน? ที่ผ่านมา หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้ทำการศึกษาข้อมูลข้อเท็จ
จริงได้แค่ไหน? มีการนำเสนอข้อมูลและข้อ
เรียกร้องที่คนในพื้นที่ได้นำเสนอมาประกอบ
การพิจารณาหรือไม่? ที่สำคัญหากโรงไฟฟ้า
ถ่านหินได้จริง แล้วเหตุใดจึงเป็นต้นเหตุของ
ความขัดแย้งของคนในพื้นที่ ทั้งที่ อ.เทพา
จ.สงขลา และ จ.กระบี่ ซึ่งในส่วนของพื้นที่
เป้าหมายในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่
นั้น ถือเป็นพื้นที่บริสุทธิ์ เป็นจุดที่มีผืนหญ้า
ทะเลใหญ่สุดของประเทศ และยังเป็นแหล่ง
พักอาศัยของฝูงค้างคาวขนาดใหญ่อีกด้วย
นอกจากนี้ ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ภายใน
จ.กระบี่ มีถึงปีละกว่า 1,000 เมกะวัตต์ เหลือ
ใช้กระทั่งมีพอจะส่งไปขายให้จังหวัดอื่นๆ ได้
ใช้ จึงอยากให้ภาครัฐได้พิจารณาประเด็นเหล่านี้



ธีรพนธ์ กษิรวัดณ์

นี้ก่อนจะมีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน” นาย
ธีรพนธ์ กล่าว

นายธีรพนธ์ย้ำอีกว่า ที่ผ่านมาพบว่า
ข้อมูลหลายส่วนที่มาจากคนพื้นที่ ซึ่งได้เสนอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้ว แต่กลับไม่ได้นำ
มาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนสร้างโรง
ไฟฟ้าถ่านหิน ขณะเดียวกันกลุ่มนักท่องเที่ยว
ต่างชาติมากมายก็ไม่เห็นด้วยกับการสร้างโรง
ไฟฟ้าถ่านหิน ทั้งนี้ ตนขอตั้งท้ายว่า โรงไฟฟ้า
ถ่านหิน “ไม่ตอบโจทก์ของจังหวัดกระบี่”

“ถึงวันนี้เชื่อว่าจะยังไม่ถึงเวลาจะผ่า
ทางตันเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน เนื่องจาก
ภาครัฐยังขาดความชัดเจน โดยเฉพาะการนำ
เสนอข้อมูลข้อเท็จจริงที่ว่าโรงไฟฟ้าถ่านหิน
สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาจากผลกระทบ
ในทุกมิติได้จริงหรือไม่ รัฐบาลต้องพิสูจน์
ให้เห็นว่าภาคใต้ไม่มีทางเลือกหรือทาง
ออกอื่นๆ แล้วนั้นแหละ โรงไฟฟ้าถ่านหินถึง
จะเกิดขึ้น” นายธีรพนธ์ กล่าว